

Tết âm áp "tình dân, nghĩa Đảng"

(Tiếp theo trang 1)

Tết "an ninh, an toàn, an dân"

Trước và trong tết, toàn bộ lưới điện cao thế 220kV, 110kV được vận hành tuyệt đối an toàn, ổn định, không có sự cố xảy ra, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tăng cường năng lực hệ thống, bảo đảm các hệ thống thông tin hoạt động an toàn, ổn định. Ngành giao thông vận tải cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra an toàn bến, bãi, các phương tiện giao thông thủy, bộ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Giữ bình yên cho nhân dân vui tết đón xuân, lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp với các ngành, địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm của tỉnh theo quy định. Các cấp, các ngành và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt. Các cơ sở y tế tổ chức trực tết, bố trí đủ cơ sở thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện và phân công bác sĩ, nhân viên y tế đón tiếp, điều trị, chăm sóc bệnh nhân chu đáo. Trong những ngày nghỉ tết, trên địa bàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm đáng kể.

Năm nay, người dân Thái Bình đón tết trong niềm phấn khởi bởi quê hương có nhiều đổi mới và phát triển. Khắp các tuyến đường từ thành thị đến



Màn pháo hoa mừng xuân Giáp Thìn tại huyện Hưng Hà.

Ảnh: THANH THỦY

nông thôn đều được trang trí cờ hoa rực rỡ, treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích mừng Đảng, mừng xuân. Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao phục vụ nhân

dân; tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa bảo đảm tuyệt đối an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.

Tết năm nay còn trở nên ấm áp hơn với hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp đầu xuân ở khắp các địa phương. Từ thành thị đến nông thôn đều sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao mừng xuân mới. Nhiều lễ hội truyền thống mang theo những khát vọng về cuộc sống no ấm, thái hòa của nhân dân cũng được tổ chức tạo nên bức tranh xuân ấm áp, nghĩa tình. Những người con xa xứ trở về quê hương đều thấy hạnh phúc, bình yên và tự hào. Anh Nguyễn Văn Du, xã An Thanh (Quỳnh Phụ) chia sẻ: 6 năm tôi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mỗi lần tết đến đều thấy nhớ quê da diết. Năm nay, được trở về quê hương đón tết cổ truyền, tôi thấy hạnh phúc vô cùng, thấy quê hương đổi thay rất nhiều, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, người dân có cuộc sống tốt hơn. Tôi sẽ ở lại quê lập nghiệp để đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Đón một cái tết "an ninh, an toàn, an dân", Đảng bộ và nhân dân Thái Bình khởi động năm mới Giáp Thìn 2024 bằng các hoạt động nhiều ý nghĩa: Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" gắn với tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, ra quân chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, các tuyến đường, khu dân cư; phát động doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh; khởi công một số công trình, dự án lớn... Thời tiết ấm áp của những ngày đầu năm mới đã tiếp thêm khí thế cho bà con nông dân thi đua lao động sản xuất, phủ xanh những cánh đồng, hy vọng về những mùa màng bội thu. Trên công trường, trong các nhà máy, xí nghiệp rộn ràng tiếng máy, khí thế lao động, sản xuất khẩn trương để làm ra nhiều của cải vật chất. Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thêu chi nhánh Thái Bình (trụ tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) cho biết: Bắt tay vào công việc sau kỳ nghỉ tết, tôi và anh chị em công nhân đều cảm thấy yên tâm và yêu nghề hơn bởi sự quan tâm của lãnh đạo Công ty trong dịp tết. Tôi mong Công ty sẽ có nhiều khách hàng mới, nhiều đơn hàng hơn để tăng doanh thu, lợi nhuận, bảo đảm thu nhập, đời sống của người lao động.

Xuân mới đang thấp lènh niềm tin, hy vọng và quyết tâm mới trong mỗi cán bộ, đảng viên, người dân ra sức thi đua, không ngừng đổi mới sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặt những "viên gạch hồng" xây vững tương lai để sớm hiện thực hóa mục tiêu "Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng".

CHÚC THỌ, MỪNG THỌ ĐẦU NĂM NÉT ĐẸP HIỆU NGHĨA

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân mới, các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (NCT). Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thể hiện sự kính trọng, biết ơn của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, là dịp NCT được sum vầy bên gia đình.



Lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại xã Hợp Tiến (Đông Hưng).

Tại xã Tây Phong (Tiền Hải), lễ chúc thọ, mừng thọ diễn ra vào sáng ngày 4 tết Nguyên đán hàng năm. Đối với chính quyền địa phương, việc tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ là một trong những nhiệm vụ chính trị đầu năm, được tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trang trọng tại nhà văn hóa xã. Mặc dù đang sinh sống, làm việc tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Chính vẫn cố gắng sắp xếp công việc để về tham dự lễ chúc thọ của mẹ. Anh chia sẻ: Các gia đình, con cháu tế tụy rất đông, tạo không khí nhộn nhịp, vui tươi của buổi lễ. Cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp và hy vọng hoạt động chúc thọ, mừng thọ đầu xuân tại địa phương sẽ được duy trì hàng năm để con cháu có dịp bày tỏ lòng biết ơn, hiếu kính với cha mẹ, ông bà.

Ông Tạ Văn Thuấn, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Tiền Hải cho biết: Năm nay, UBND các xã, thị trấn phối hợp với hội NCT các cấp trong huyện tổ chức chúc thọ, mừng thọ 5.400 cụ trong không khí trang trọng, vui tươi. Thông qua hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui cho NCT mà còn có ý nghĩa giáo dục con cháu, thể hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Dù mỗi địa phương, mỗi gia đình có cách chúc thọ, mừng thọ khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện tình cảm, sự tôn trọng, lòng hiếu thảo của con cháu đối với các bậc cao niên. Cụ Nguyễn Văn Mũi, xã Hợp Tiến (Đông Hưng) phần khởi chia sẻ: Năm nay tôi được tổ chức mừng thọ 95 tuổi. Tôi rất phấn khởi và sẽ cố gắng sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu hàng hải học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những ngày này, các cửa hàng bán tranh đồng tác tập nập người đến mua tụy sớm. Đây vốn là sản phẩm được nhiều người lựa chọn làm quà mừng thọ ông bà, cha mẹ. Chị Đào Thị Hoài, chủ cửa hàng tranh đồng tác tại phố Tăng (Đông Hưng) chia sẻ: Tôi bán tranh đồng tác đã được hơn 10 năm. Để phục vụ nhu cầu của người dân, gia đình tôi đã chuẩn bị hàng từ tháng 11 âm lịch. Gia đình tôi làm việc liên tục đến đêm muộn để hoàn thành đơn hàng. Năm nay tranh đồng tác bán chạy hơn nhiều so với mọi năm. Cửa hàng của tôi bán nhiều loại tranh đồng tác đa dạng kích cỡ, mẫu mã: giá bán dao động từ vài trăm nghìn đến 3 triệu đồng/sản phẩm. Khách hàng thường ưa chuộng các sản phẩm đơn giản, giá cả phù hợp kèm những câu thơ chúc thọ ý nghĩa.

"Tôi thấy tranh đồng tác năm nay rất đẹp, giá cả phù hợp với tất cả mọi người. Tôi đã chọn được bức tranh ưng ý làm quà mừng thọ mẹ 80 tuổi, thể hiện sự biết ơn, kính trọng" - chị Nguyễn Thị Duyên, xã Phú Châu (Đông Hưng) chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Năm 2024, hội NCT các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chúc thọ, mừng thọ hơn 51.000 NCT ở các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT được các địa phương quan tâm, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Tất cả các cụ đều được nhận hoa, quà và bằng chúc thọ. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chăm lo cho NCT.

Đầu xuân mới, việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT thể hiện truyền thống "Kính già trọng lão" của người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc, góp phần khích lệ NCT tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, sống vui, sống khỏe, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

NGUYỄN TRIỆU



Lực lượng công an làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Ảnh: MINH NGUYỆT

Phấn khởi với tinh thần giảm tải trong phương án thi tốt nghiệp THPT mới

Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh học chương trình GDPT 2018 dự thi tốt nghiệp THPT. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025 với những nội dung mới đã nhận được sự đồng tình của đa số giáo viên, phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh bởi giảm căng thẳng, đỡ tốn kém và không gây ra sự mất cân bằng giữa việc chọn khối.

Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh sẽ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Ngay sau khi phương án tổ chức kỳ thi được công bố, đa số học sinh, phụ huynh và giáo viên các trường THPT trong toàn tỉnh đều rất phấn khởi, cho rằng phương án này sẽ giảm áp lực thi cử cho các em. Em Nguyễn Đức Anh, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Khi có thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, em rất vui mừng với phương án "2 + 2" (2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn). Bởi phương án

này không chỉ giúp chúng em giảm áp lực thi cử mà quan trọng hơn chúng em có thời gian cũng như điều kiện lựa chọn môn học phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Còn em Lê Quốc An, Trường THPT Tiên Hưng cho rằng phương án thi mới này giảm nhiều áp lực cho học sinh trong học tập, ôn luyện. Với những học sinh theo học tổ hợp khoa học tự nhiên như Quốc An thì việc thi theo phương án "2 + 2" không chỉ giảm khối lượng kiến thức ôn tập cho năm cuối cấp mà còn thuận lợi trong lựa chọn môn thi. Ông Phạm Anh Đức, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Tiên Hưng cho biết: Với những môn thi theo phương án mới, học sinh giảm được áp lực thi cử, tập trung hơn cho các môn theo năng lực, sở trường,

theo đúng tổ hợp môn học đã chọn ở THPT và đúng mục tiêu định hướng nghề nghiệp của mình. Việc học và ôn các môn thi tốt nghiệp còn phục vụ lấy điểm để xét tuyển vào đại học, tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học và thi IELTS. Do vậy, cần cứ các môn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định, nhà trường tổ chức tuyên truyền phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cho học sinh khối 10, 11 và phụ huynh của các em; đồng thời, tổ chức phát phiếu và cho học sinh đăng ký lại tổ hợp môn học theo nguyện vọng, sở trường của các em trên cơ sở bám sát nền tảng kiến thức cần đạt. Từ đó có kế hoạch giảng dạy, ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Đơn cử như học sinh đăng ký học ban A thì ngoài

môn Toán, Ngữ văn, các em sẽ tập trung học tốt môn Vật lý, Hóa học mà không bị phân tâm vào các môn khác. Dù học sinh trải qua gần nửa chặng đường của quá trình học mới có phương án thi tốt nghiệp nhưng thầy và trò Trường THPT Tiên Hưng vẫn hoàn toàn chủ động trong xây dựng kế hoạch dạy và học hiệu quả cho kỳ thi năm 2025.

Ông Khiếu Mạnh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hưng Hà chia sẻ: Thấy và trò nhà trường rất phấn khởi và ủng hộ phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025 vì phương án này đã thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW là thi cử phải giảm áp lực, đỡ tốn kém cho xã hội. Theo ông Khiếu Mạnh Dũng, chương trình GDPT 2018 chia thành 2 giai đoạn: cấp tiểu học, THCS là giai đoạn giáo

dục cơ bản; cấp THPT giáo dục định hướng nghề nghiệp nên Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định với số môn thi như vậy là hợp lý. Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh không chỉ đánh giá từng thời điểm mà còn đánh giá qua cả quá trình học tập. Những môn không thi không có nghĩa là học sinh không học mà nhà trường vẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định. Tuy nhiên, với phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025, để đạt được

mục tiêu giáo dục, nhà trường, giáo viên, học sinh và cả cha mẹ học sinh cũng phải thay đổi mạnh mẽ, đó là phải thực sự đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Thấy "dạy thật", học sinh "học thật", "kiểm tra, đánh giá thật" (thi thật) để có "chất lượng thật".

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng giúp học sinh có thời gian chuẩn bị,

ôn tập kỹ cho kỳ thi. Tuy nhiên, việc thay đổi các môn thi tốt nghiệp THPT cũng đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng cần phải thay đổi phương thức xét tuyển cho phù hợp, tránh thiệt thòi cho thí sinh. Ngoài ra, việc tổ chức thi cũng cần có phương án chuẩn bị chu đáo để bảo đảm chất lượng, an toàn và thành công như hình thức thi tốt nghiệp THPT hiện nay.

DẶNG ANH



Tiết học của học sinh Trường THPT Tiên Hưng.